



ข่าวสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร. 0-5324-0486, 0-5324-3955 E-mail : excise_pak5@excise.go.th

Website : <https://www.excise.go.th/region5>

ฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

สรรพสามิตภาค 5 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากแอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ

ด้วยกรมสรรพสามิต มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับกรณีที่น่าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษีและให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด ๑๙ (COVID-19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้ โดยกรมสรรพสามิตได้ประสานความร่วมมือไปยังสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง และผู้ประกอบการโรงงานเอทานอล รวมจำนวน ๒๖ โรงงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนแอลกอฮอล์หรือสุราสามทับนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยมอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ ประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการนำแอลกอฮอล์หรือสุราสามทับไปใช้ตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ ได้นำเสนอรายละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดดังกล่าว ส่งมอบให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ในการนี้ ขอให้รอความพร้อมจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการแอลกอฮอล์หรือสุราสามทับดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ขอส่งความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกท่าน ขอให้ประชาชนทุกท่านติดตามข่าวสารจากทางราชการ และดูแลสุขภาพสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง หลีกเลี่ยงสถานที่หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อจากไวรัส COVID-19

มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อสอบถาม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5324-0486 ทุกวันและเวลาราชการ